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Ísafirði 16. mars 2020.

Umsögn tillaga tilþingsályktunar um gerð stefnu um móttöku skemmtiferðaskipa, 158. mál.

Vestfjarðastofa fer með verkefni Fjórðungssambands Vestfirðinga og þakkar beiðni um umsögn 
um tilgreint mál.

Vestfjarðastofa hvetur Alþingi að samþykkja þingsályktun um gerð stefnu um móttöku 
skemmtiferðaskipa. Markmið og umfjöllun í greinargerð tekur vel utan um þau viðfangsefni sem 
móttaka skemmtiferðaskipa og farþega þeirra felur í sér, að minnsta kosti eins og þróun var mála 
fram að heimsfaraldri kórónuveiru.

Við það algjöra hrun sem varð á síðasta ári í komu skemmtiferðskipa til Íslands og í raun um 
heim allan, ætti einnig að gefa færi á að staldra við og skoða framkvæmd mála því sem næst frá 
grunni og nýta þann lærdóm sem hefur skapast og hugmyndir um þróun til lengri tíma litið.

Hér vill Vestfjarðastofa benda á mikla reynslu sem sveitarfélög hafa áunnið sér varðandi 
móttöku skemmtiferðaskipa. Þar hafa sveitarfélög eins og Ísafjarðarbær, Akureyri og 
Reykjavíkurborg haft hvað mestu hagsmuni af og þar með mikla reynslu til að bera.

Með vísan til greinargerðar varðandi skipan starfshóps þá vill Vestfjarðastofa gera það að tillögu 
við afgreiðslu málsins, að tilgreindir verði fulltrúar a.m.k. þessara sveitarfélaga og hugsanlega 
fleiri sveitarfélaga við skipan starfshópsins og eigi þar með beina aðild að mótun stefnu um 
móttöku skemmtiferðaskipa. Fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga kæmi hér til viðbótar.
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